

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 33.35 บาท ทิศทางแข็งค่าช่วงสั้น คาดกรอบ 33.30-33.40 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ 33.35 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากราคาปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 33.44 บาท คาดกรอบระหว่างวันที่ระดับ 33.30-33.40 บาท

\* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า คืบที่ผ่านมายังคงเป็นช่วงประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐและทั่วโลก ตลาดจึงมีแนวโน้มเปิดรับความเสี่ยง (Risk on) ต่อ นอกจากนี้ยังมีข่าวบวกเมื่อทั้งจีนและสหรัฐจตุลยุทธการคลังและนโยบายเฉพาะกิจเข้าช่วยกลุ่มธุรกิจที่ได้รับปัญหาสงครามการค้าทำให้ตลาดคลายความกังวลลงมาก

เช่นในฝั่งจีน มีการเปิดเผยจากทางการว่าจะมีมาตรการลดภาษี และมาตรการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมกันกับการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบการเงิน 7.4 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ฝั่งอเมริกา ก็มีการให้สัญญาว่าจะอัดฉีดเงิน 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบ เพื่อช่วยเหลือชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แย่ ราคาสินค้าที่ตกต่ำ และหาตัวช่วยในการส่งออกเพื่อลดความเสี่ยงของสงครามการค้า

ผลตอบรับในตลาดการเงิน ค่อนข้างชัดเจนว่าค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ทั้งนี้ที่ตลาดเปิดรับความเสี่ยงและบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.95% แปลความได้ว่า ตลาดลดความกังวลกับปัญหาสงครามการค้า แต่ยังคงมีความกดดันจากนโยบายการเงินที่เข้มงวด

ในระยะสั้น ภาพเศรษฐกิจจึงกลับมาเป็นบวกต่อตลาดหุ้น ในระยะยาวต้องจับตาดูว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับการทำสงครามการค้าจะส่งผลให้เงินเพื่อทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นเร็วมากหรือไม่

"ฝั่งตลาดการเงินไทย สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ นักลงทุนต่างชาติเริ่มหยุดขายหุ้นและบอนด์เมื่อตลาดกับมาเปิดรับความเสี่ยง แม้ในช่วงสั้นอาจต้องรอดความชัดเจนของเงินหยวน แต่เราเชื่อว่าถ้าเงินหยวนแข็งค่ากลับก็จะเห็นแรงซื้อเงินบาทกลับมาแน่นอนเช่นกัน มองกรอบเงินดอลลาร์ระหว่างวันที่ระดับ 33.30-33.40 บาท" เขากล่าว

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.58 บาท จากวานนี้ 94.66

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,309.54 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 413.01 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.459 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้